

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์	รองประธานสภา อบต.บ้านหม้อ	อรรถสุตร สุขไตรรัตน์	
๒	นายนิรันดร์ เกษตรพูนสุข	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑	นิรันดร์ เกษตรพูนสุข	
๓	นายบุญฤกษ์ ม่วงไหมทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	บุญฤกษ์ ม่วงไหมทอง	
๔	นายสมพิศ ม่วงไหมทอง	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒	สมพิศ ม่วงไหมทอง	
๕	นายมานะ นวมพะเนียด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓	มานะ นวมพะเนียด	
๖	นายกิติชัย สนสด	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕	กิติชัย สนสด	
๗	นางวิไลวรรณ ชมชูชื่น	สมาชิกสภา หมู่ที่ ๖	วิไลวรรณ ชมชูชื่น	
๘	นายปกรณ์ คล้ายเพชร	เลขานุการสภา อบต.บ้านหม้อ	ปกรณ์ คล้ายเพชร	

ผู้ไม่มาประชุม

๑. พันโทบุญส่ง สังข์สุข ตำแหน่ง ประธานสภาฯ เนื่องจาก ลาป่วย
๒. นายทัน ศรีอินทร์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ เนื่องจาก ลาป่วย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์	นายก อบต.บ้านหม้อ	ธีรศักดิ์ พานิชวิทย์	
๒	นายสอย ปานแก้ว	รองนายก อบต.บ้านหม้อ	สอย ปานแก้ว	
๓	นายจำลอง สุขอร่าม	เลขานุการนายกฯ	จำลอง สุขอร่าม	
๔	นางสมคิด มุ่งลิ้ม	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	สมคิด มุ่งลิ้ม	
๕	นางบุญรวม คำชื่น	ผู้อำนวยการกองคลัง	บุญรวม คำชื่น	
๖	นางสาวราตรี จุลบุตร	หัวหน้าสำนักปลัด	ราตรี จุลบุตร	
๗	นายชินวัตร ชาวดง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชินวัตร ชาวดง	
๘	นางสาวบุษรินทร์ หนึ่งสี	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	บุษรินทร์ หนึ่งสี	
๙	นางสาวคณิง เปี่ยมจิตร	พยาบาลวิชาชีพ	คณิง เปี่ยมจิตร	
๑๐	นางสาวกฤษณา เหล็งบำรุง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กฤษณา เหล็งบำรุง	

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อสมาชิกทุกท่านมาพร้อมกัน นายปกรณ์ คล้ายเพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านหม้อ ทำหน้าที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้เชิญสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม พร้อมแจ้งให้ประธานสภาฯ ดำเนินการเปิดประชุมตามวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์) - สวัสดีท่านสมาชิกสภา อบต.บ้านหม้อและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในวาระนี้มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ คือ

๑. พันโทบุญส่ง สังข์สุข ประธานสภาฯ ขอลาป่วย เนื่องจากต้องเดินทางไปพบแพทย์ตามนัด จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ และได้ส่งใบลาไปยังนายอำเภอเมืองเพชรบุรีแล้ว กระผมนายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์ รองประธานสภาฯ จึงปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาฯ ในการประชุมครั้งนี้ครับ

๒. นายทัน ศรีอินทร์ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๕ ได้แจ้งขอลาป่วย เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการพักฟื้นหลังการผ่าตัด จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาฯ ไปแล้วนั้น ขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านตรวจสอบหากมีสิ่งอื่นใดที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติม กรุณาชี้แจงเลยครับ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอมติในการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วต่อไป

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติรับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาและเพื่อปฏิบัติ

๔.๑ พิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการตามที่ของบประมาณภายใต้กรอบ

นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสุตร สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป นายกององค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) - ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ได้จัดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านเหมืองทะโมน หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๗๕ เมตร งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐ บาท เพื่อแก้ไขปัญหาการทรุดตัวของตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบ้านหม้อด้วย

เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์ดินแนวตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี เกิดการทรุดตัวทำให้อาคารที่พักอาศัยของประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังมีทรัพย์สินของทาง

ราชการ คือศาลาเหมืองทะเลโมนซึ่งใช้เป็นอาคารแสดงพิพิธภัณฑ์ของตำบลบ้านหม้อได้รับผลกระทบทำให้พื้นที่และตัวอาคารบางส่วนเกิดรอยร้าว ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อจึงมีความจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่พึงจะเกิดจากเหตุดินทรุดตัวบริเวณดังกล่าว หากดำเนินการล่าช้าอาจเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นในวงกว้าง ประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนเพิ่มมากขึ้น

ผู้บริหารจึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างตามคำของบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และขอใช้จ่ายงบประมาณโครงการฯ จากเงินสำรองเงินสะสม ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแทน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการที่ของบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอมติในการพิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการที่ของบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดำเนินการที่ของบประมาณภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตามที่เสนอ

๔.๒ พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป นายกองคการบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พาณิชวิทย์) - เนื่องจากขณะนี้มียอดเงินสะสมคงเหลือทั้งสิ้นจำนวน ๔,๘๔๗,๑๖๒.๕๐ บาท ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับ ด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ อีกร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

ข้อ ๘๑ ภายใต้บังคับข้อ ๘๙ ในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมได้ตามความจำเป็นในขณะนั้น โดยให้คำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงขอเสนอโครงการให้ที่ประชุมสภาฯ

พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โดยเป็นโครงการที่เร่งด่วน หากดำเนินการล่าช้าจะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๑ โครงการ คือ

- โครงการเสริมคันดินพร้อมตอกเสาเข็มบ้านหัวหาด หมู่ที่ ๒ งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐ บาท

เนื่องจากเดิม อบต.บ้านหม้อ ได้จัดทำโครงการเรียงหินใหญ่แบบแนวตั้ง (กล่องเกเบี้ยน) หมู่ ๒ ระยะทางยาว ๑๑๖ เมตร ระยะที่ ๑ บ้านป่าอู่ ๔๙ เมตร ระยะที่ ๒ บ้านคุณวิณา-บ้านลุงบัว ๖๗ เมตร งบประมาณตามสัญญา ๒,๒๒๐,๐๐๐ บาท แหล่งงบประมาณ : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑

ปัญหาที่พบ

๑. ผู้รับจ้างเพียงเข้าไปปรับสภาพพื้นที่ และมีได้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา

๒. สภาพพื้นที่ในการก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา และปล่อยเวลาเนิ่นนานจนสิ้นสุดสัญญา จึงทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของทางที่จะเข้าดำเนินการ ซึ่งในการก่อสร้างตามโครงการเดิมจะต้องใช้เครื่องจักรและผ่านเข้าที่ของประชาชนบริเวณดังกล่าว

แนวทางการแก้ไขปัญหา อบต.บ้านหม้อ จึงได้มีการแก้ไขปัญหาโดยลงพื้นที่เพื่อประชุมทำความเข้าใจและข้อตกลงกับประชาชนในพื้นที่ โดยตกลงที่จะให้เข้าดำเนินการเสริมคันดินพร้อมตอกเสาเข็มแทนโครงการเดิมซึ่งงบประมาณจากโครงการเดิมจะตกเป็นเงินสะสมตามระเบียบต่อไป

สำหรับรายการที่ฝ่ายบริหารได้นำเสนอดังกล่าวข้างต้นนั้น เป็นโครงการเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยในครั้งนี้ทางฝ่ายบริหารขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐ บาท จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภา เพื่อพิจารณาต่อไป

รองประธานสภา (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น ประกอบกับได้มีการประชุมรอบไปบ้างแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม

รองประธานสภา (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามที่เสนอมาหรือไม่ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมตามโครงการที่เสนอมา

๔.๓ พิจารณานุมัติการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รองประธานสภา (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้ ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป นายกองค้การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) - สืบเนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์ดินแนวตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี เกิดการทรุดตัวทำให้อาคารที่พักอาศัยของประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหาย อีกทั้งยังมีทรัพย์สินของทางราชการ คือศาลาเหมือนทะเลโมนซึ่งใช้เป็นอาคารแสดงพิพิธภัณฑ์ของตำบลบ้านหม้อได้รับผลกระทบทำให้พื้นที่และตัวอาคารบางส่วนเกิดรอยร้าว ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงมีความจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่พึงจะเกิดจากเหตุดินทรุดตัวบริเวณดังกล่าว โดยจะขอใช้จ่ายงบประมาณจากเงินทุนสำรองเงินสะสม ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก

เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๗ (๒) กรณีปีใดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสำรองเงินสะสมเกินร้อยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเงินทุนสำรองเงินสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ซึ่งข้อ ๘๙ (๑) ความว่า “ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด”

สรุปยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓	จำนวนเงิน ๕๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ทุนสำรองเงินสะสม	จำนวนเงิน ๒๐,๐๔๖,๙๓๗.๖๑ บาท
ร้อยละ ๑๕ ของข้อบัญญัติ	จำนวนเงิน ๗,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ส่วนที่เกินร้อยละ ๑๕ ของทุนสำรองเงินสะสมที่ใช้ได้ จำนวนเงิน ๑๒,๓๘๖,๙๓๗.๖๑ บาท

โดยโครงการที่จะขอใช้จ่ายงบประมาณจากเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ รายการ คือ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บ้านเหมืองทะเลโมน หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๗๕ เมตร งบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท จึงขอเรียนต่อที่ประชุมสภา เพื่อพิจารณาต่อไป

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูทร สุขไตรรัตน์) - ตามที่ผู้บริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น ประกอบกับได้มีการประชุมนอกรอบไปบ้างแล้ว ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูทร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติให้ดำเนินการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามที่เสนอมาหรือไม่ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติอนุมัติให้ดำเนินการใช้จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสมตามโครงการที่เสนอมา

๔.๔ พิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูทร สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป ขอเชิญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) - ในการพิจารณาโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาโอนเงินงบประมาณเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

รายการที่ ๑

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดทำผังเมืองรวมเพชรบุรี ตั้งไว้ ๓๕๒,๓๑๖ บาท คงเหลือเงิน ๒๐๒,๓๑๖ บาท **ขอโอนลด ๒๐๒,๓๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๑๖ บาท**

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านบันไดอิฐวิลเลจ หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๙๓๔,๖๓๒ บาท คงเหลือเงิน ๙๓,๖๓๒ บาท **ขอโอนลด ๖,๐๐๐ บาท** คงเหลือเงิน ๘๗,๓๓๒ บาท

รวมขอโอนลด ๒๐๘,๖๐๐ บาท

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการประชาสัมพันธ์ภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เพื่อทำการขยายเขตประปา ซอยบ้านเคียงนา หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๒๐๘,๖๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณในรายการดังกล่าวไว้ และมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่

รายการที่ ๒

สำนักงานปลัด แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร บ้านพัก โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเหมือนทะเลโมน ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท **ขอโอนลด ๒๐๐,๐๐๐ บาท** คงเหลือเงิน ๐ บาท

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท **ขอโอนลด ๑๕๐,๐๐๐ บาท** คงเหลือเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

รวมขอโอนลด ๓๕๐,๐๐๐ บาท

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนน ซอยบ้านเคียงนา หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณในรายการดังกล่าวไว้ และมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่

รายการที่ ๓

กองช่าง เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่บ้านบันไดอิฐวิลเลจ หมู่ที่ ๕ ตั้งไว้ ๙๓๔,๖๓๒ บาท คงเหลือเงิน ๘๗,๓๓๒ บาท **ขอโอนลด ๘๗,๓๐๐ บาท** คงเหลือเงิน ๓๒ บาท

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนน ซอยวัดไม้รวก ๑ (บ้านฟ้ามุ่ย) หมู่ที่ ๑ ตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๒๑,๐๐๐ บาท **ขอโอนลด ๒๑,๐๐๐ บาท** คงเหลือเงิน ๐ บาท

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนซอยบ้านหม้อ ๗/๑ หมู่ที่ ๒ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๘,๐๐๐ บาท **ขอโอนลด ๘,๐๐๐ บาท** คงเหลือเงิน ๐ บาท

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการปรับปรุงถนนซอยกฤษี หมู่ที่ ๓ ตั้งไว้ ๔๖๘,๐๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๖,๐๐๐ บาท **ขอโอนลด ๖,๐๐๐ บาท** คงเหลือเงิน ๐ บาท

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ฯลฯ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท **ขอโอนลด ๙,๑๐๐ บาท** คงเหลือเงิน ๑๔๐,๙๐๐ บาท

รวมขอโอนลด ๑๓๑,๔๐๐ บาท

มาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ อุดหนุนการประชาสัมพันธ์ภูมิภาคสาขาเพชรบุรี เพื่อทำการขยายเขตประปา ซอยผู้พันแป๊ะ หมู่ที่ ๓ เป็นเงิน ๑๓๑,๔๐๐ บาท เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณในรายการดังกล่าวไว้ และมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่

รวมขอโอนเงินในครั้งนี้งทั้งสิ้น ๖๙๐,๐๐๐ บาท จึงขอนำเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาอนุมัติการโอนเงินงบประมาณ

- รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูทร สุขไตรรัตน์) - ตามที่ฝ่ายบริหารและหัวหน้าสำนักปลัดได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม
- รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูทร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาลงมติว่าจะอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามที่เสนอมาหรือไม่ ต่อไป
- ที่ประชุมสภาฯ - มีมติอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณตามรายละเอียดที่ได้เสนอมา

๔.๕ พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูทร สุขไตรรัตน์) - ในวาระนี้ ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ทราบต่อไป ขอเชิญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เนื่องจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ICT) ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ราคากลางและลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้

๑. สำนักงานปลัด แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน ตั้งไว้ ๑๗,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๑๗,๐๐๐

บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

รายการเดิม เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๓.๑ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๑๗,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

๒. กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท

รายการเดิม เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ ตั้งไว้ ๒๒,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า ๒.๘ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท คุณลักษณะพื้นฐาน ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ ในการพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการดังกล่าวข้างต้น

รองประธานสภา (นายอรรถสุทธ สุขไตรรัตน์) - ตามที่ฝ่ายบริหารได้ชี้แจงรายละเอียดให้ทราบแล้วนั้น สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม

รองประธานสภา (นายอรรถสุทธ สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามที่เสนอมาข้างต้นหรือไม่ ต่อไป

ที่ประชุมสภาฯ - มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามรายละเอียดที่ได้เสนอมา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสุทธ สุขไตรรัตน์) - ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์) - สืบเนื่องจากที่เกิดเหตุการณ์ดินริมแม่น้ำเพชรบุรี บริเวณบ้านเหมืองทะโมน หมู่ที่ ๓ เกิดการทรุดตัว เป็นเหตุใต้อาคารพักอาศัยของประชาชน และทรัพย์สินของทางราชการเกิดความเสียหายนั้น ขณะนี้ได้เกิดรอยแยกหรือรอยการทรุดตัวขยายกว้างขึ้นมาถึงบริเวณริมถนนสมานประชาภิกิจ ฝ่ายบริหารจึงได้มอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้ประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองเพชรบุรี สำนักงานทางหลวงชนบทในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาตรวจสอบพิจารณาแจ้งกล่าว สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี และสถานีตำรวจภูธรบ้านลาด เนื่องจากจะเป็นจุดที่สามารถสกัดรถบรรทุกสิบล้อ ระวังมิให้ใช้เส้นทางถนนสมานประชาภิกิจ เพราะอาจเกิดรอยแยกหรือรอยทรุดตัวเพิ่มขึ้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ

พยาบาลวิชาชีพ (นางสาวคะเนิง เปี่ยมจิตร) - ขออนุญาตแจ้งเรื่องแผนในการดำเนินงานโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยในปีนี้จะดำเนินการแตกต่างจากปีที่

ผ่านมา ซึ่งปีก่อนๆ ที่ผ่านมาเราจะลงไปรณรงค์ แจกทรายอะเบทพร้อมกับฉีดพ่นหมอกควัน แต่ปี ๒๕๖๓ เราจะลงไปดำเนินการคว่ำภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ใส่ทรายอะเบท/แจกทรายอะเบท แจกสเปรย์ตะไคร้ และBig Cleaning Day โดยมีกรอบความคิด คือ เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุง โดยตารางในการลงพื้นที่ตามเอกสารที่ได้แจกให้กับทุกท่านไปแล้วนั้น จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ

เลขานุการสภาฯ (นายปกรณ์ คล้ายเพชร) – ขอสอบถามเรื่องการลงพื้นที่ในการแจกทรายอะเบท เวลาที่ลงไปคว่ำภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ถ้าพบเจอภาชนะนั้นเราจะเก็บมาด้วยหรือไม่

พยาบาลวิชาชีพ (นางสาวคณิง เปี่ยมจิตร) – สำหรับภาชนะที่เป็นขยะและสามารถเก็บมาได้ เราก็จะเก็บเพื่อให้รถขยะนำไปทิ้งด้วย

ที่ประชุมสภาฯ – รับทราบ

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - ท่านใดมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมสภาฯ ได้ทราบอีกหรือไม่ ขอเชิญ

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มีเรื่องที่จะเสนอเพิ่มเติม

รองประธานสภาฯ (นายอรรถสูตร สุขไตรรัตน์) - เมื่อที่ประชุมสภาฯ ไม่มีเรื่องอื่นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในครั้งนี้ และขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๘ น.

ปกรณ์ คล้ายเพชร ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายปกรณ์ คล้ายเพชร)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ